



“โรคร้ายได้ขโมยกำลังใจที่หมดไปนั้นแหละ คือตัวการ ฉันจึงอยากส่งต่อกำลังใจที่เป็นสิ่งวิเศษนี้ให้กับเพื่อนผู้ป่วยที่ยังมีความหวังทุกคนต่อไป”

คุณ บุญส่ง ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยาวิเศษ

เรื่องราวของผู้หญิงวัยกลางคนชื่อว่า **บุญส่ง** เธอถูกมะเร็งร้ายบ่อนทำลายชีวิตมาแล้วถึง 2 ครั้ง สูญเสียทั้งเต้านมและรังไข่ไปในระยะเวลาเพียง 6 ปี จนยากที่บุญส่งจะกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมได้ แม้ร่างกายภายนอกจะมีแผลเป็นอยู่หลายแห่งที่เกิดจากการรักษา แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับรอยแผลในจิตใจของเธอ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกัดกินไปด้วยความท้อแท้และสิ้นหวังอย่างไม่มีชิ้นดี แต่ด้วยสัญชาตญาณนักสู้ ในวันนี้เธอจึงลุกขึ้นสู้อีกครั้ง เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆ ที่ตอนนี้อาจตกอยู่ในวิกฤตชีวิต เหมือนอย่างที่เคยเป็น...

เมื่อฉันเป็น...มะเร็ง

“รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ประมาณปี 2553 แต่ฉันเลือกที่จะเชื่อคนรอบข้างว่าเป็นแค่เม็ดซีสต์ นานวันเข้าบริเวณหัวนมเริ่มตึงและยุบ เลยตัดสินใจไปหาหมอ ทำให้รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 3” แค่นั้นก็คิดว่า “มะเร็ง” บุญส่งก็แทบจะทรงตัวไม่อยู่ ร้องไห้ฟูมฟายกับสามีอยู่หลายวันกว่าเธอจะตั้งสติได้ รู้ตัวอีกทีแพทย์ก็ส่งตัวเธอมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว และถึงแม้ว่าผลการผ่าตัดเต้านมข้างขวาในครั้งนั้นจะเป็นไปด้วยดี จนเธอได้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่บุญส่งก็ยังแอบหวั่นใจอยู่ลึกๆว่า “ฉันจะกลับมาเป็นมะเร็งอีกหรือไม่?”

พายุลูกใหม่

กลางปี 2559 ชีวิตของบุญส่งที่เคยเหมือนหน้าผากที่คลื่นลมสงบ กลับโดนพายุฤดูโถมเข้ามาอีกรอบ บุญส่งปวดท้องคล้ายเป็นโรคกระเพาะ จากนั้นเริ่มกินอาหารไม่ได้ คอยจะอาเจียนออก

มาตลอด เธอดื่มได้แต่นมเพื่อประทังความหิว แต่พอมารู้ตัวอีกทีท้องเธอเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเกือบเท่าตัว ผิวหนังบริเวณท้องแดงใสจนเห็นเส้นเลือดที่น่าตกใจคืออาการท้องผูกผิดปกติทำให้เธอไม่ขับถ่ายเป็นเวลากว่า 2 เดือน! “ลางสังหรณ์ของฉันไม่ผิดแน่ๆ ฉันรู้ดีอยู่แก่ใจว่าโรคมะเร็งร้ายกำลังกลับมาเล่นงานฉันแล้ว” บุญส่งพูดพลางบะปาก นัยน์ตาแดงก่ำคล้ายจะร้องไห้

บุญส่งไม่มีที่ทำอะไรอย่างตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรก เธอตัดสินใจรีบ กลับมาหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทันที ผลออกมาว่าเธอเป็นมะเร็งรังไข่ ระยะที่ 3 แม้จะทำใจยอมรับผลไว้บ้างแล้วแต่ในหัวกลับมีเสียงก้องดังว่า “ตาย ตาย ตาย” วนเวียนอย่างไม่ขาดระยะ

ช่วงรอการผ่าตัดกว่าครึ่งเดือน เธอเล่าว่าเหมือนเข็มนาฬิกาเดินช้ากว่าปกติ บ่อยครั้งที่เธอคิดสัณฐานภาพที่จะจบชีวิตตนเองแต่นั้นก็ได้เพียงแต่ความคิด เธอไม่เคยทำสำเร็จเพราะทุกครั้งจะนึกถึงแต่สามี ที่อยู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก ช่วยเหลือกันมาเกือบ 20 ปี

ชีวิตใหม่ หรือ ตายทั้งเป็น ?

หลังการผ่าตัดหลายชั่วโมง บุญส่งเหมือนถูกซบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง แต่ช่วงที่พักฟื้นหลังจากผ่าตัดกลับเป็นช่วงที่บุญส่งเหมือนตายทั้งที่ยังหายใจ ด้วยอาการต่างๆที่เข้ามารุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นแขนขาไร้ความรู้สึก ภาวะน้ำหนักบวมปอด ไอเรื้อรังทั้งวันทั้งคืน อีกทั้งแผลผ่าตัดตรงหน้าท้องที่มีถุงซบถ่ายยื่นออกมาด้านนอก รวมถึงสายระโยงระยางไปทั่วร่างกาย

คงเหลือแต่หูที่เป็นประสาทสัมผัสเพียงอย่างเดียวที่ยังใช้การได้ดี แต่นั่นก็ทำให้เธอได้ยินประโยคเดิมซ้ำๆจากญาติของผู้ป่วยคนอื่นๆ ที่ผ่านมาพบเห็นว่า “ผู้หญิงคนนี้ไม่น่ารอด” ถ้อยคำนั้นทอนจิตใจเหล่านี้ออกตัวขึ้นมาเป็นกำแพงสูงชันเรื่อยๆ ปิดกั้นความหวังในการมีชีวิตรอดของเธอ บุญส่งเล่าต่อว่า “ตอนนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยในสภาพเป็นตายเท่ากัน อยู่ๆ มีความคิดผุดขึ้นมาในสมองให้ฉันเลือกว่า จะยอมแพ้ หรือ สู้ต่อไป แต่เพียงเสียวิชาที่ฉันก็ตอบตัวเองอย่างไม่ลังเลเลยว่า..ฉันต้องสู้!”



คุณ บุญส่ง ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลรามาริบัติ

66 IWSA เธอเชื่อว่า
กำลังใจ ที่เธอส่งไปนั้น
คือ **การให้ที่ไม่สิ้นสุด**
ซึ่งจะเป็น **ยาวิเศษ**
ที่ทำให้ผู้ป่วยได้ **ลุกขึ้นยืน**
กลับมา **ต่อสู้**
กับโรคร้าย **อีกครั้ง**

ยาวิเศษ

หลังการผ่าตัดและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาริบัตินานเกือบ 1 เดือน บุญส่งได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ยาเคมีบำบัดถึง 6 ครั้ง ซึ่งนับเป็นยาที่ช่วยให้ร่างกายเธอได้รับการฟื้นฟูจนดีขึ้นเกือบเป็นปกติ แต่ยาอีกอย่างที่เธอต้องการ คือ ยาทางใจ ซึ่งจะเติมเต็มได้หากเธอได้มีโอกาสส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้กลับไปยังผู้ป่วยมะเร็งอีกหลายๆ คน

บุญส่งจึงตัดสินใจกลับมาที่โรงพยาบาลรามาริบัติอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มาในฐานะของผู้ป่วยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เธอได้ผันตัวมาเป็น “จิตอาสา” คอยให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นๆ เพราะเธอเชื่อว่ากำลังใจที่เธอส่งไปนั้นคือ การให้ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งจะเป็นยาวิเศษ ที่ทำให้ผู้ป่วยได้ลุกขึ้นยืนกลับมาต่อสู้กับโรคร้ายอีกครั้ง “แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือกำลังใจที่ทุกคนต้องเริ่มสร้างจากตัวเอง” บุญส่งกล่าวย้ำ

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาริบัติ (โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้)

ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาริบัติ
เลขที่ 026-4-26671-5

ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาริบัติ)
เลขที่ 090-7-00123-4

ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาริบัติ)
เลขที่ 879-2-00448-3

สอบถามข้อมูล
0-2201-1111
www.ramafoundation.or.th
RAMAGIVESHOP RAMAFUNDATION



มูลนิธิรามาริบัติ